

“พาณิชย์” ยันลอยตัวน้ำตาลทราย ไม่กระทบผู้บริโภค เหตุราคาลดลง

ผู้จัดการรายวัน360 - “พาณิชย์” เตรียมมาตรการรับมือลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ยันไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค เหตุสามารถใช้อำนาจกกร. ออกราคาแนะนำ เพื่อให้ขายตามราคาที่เหมาะสมได้ คาดออกประกาศเป็นรายเดือน และหบทวนตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลก เผยแนวโน้มหลังลอยตัว ราคาลดลงแน่

เตรียมฆ่าและโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำตาลทรายที่ถูกลง จะต้องลดราคาสินค้าลงตามด้วย น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมมาตรการในการดูแลราคาน้ำตาลภายในประเทศ ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลประมาณเดือน ต.ค.2560 และให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 1 ธ.ค.2560 โดยยืนยันว่าแม้จะมีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก แต่ราคาน้ำตาลทรายจะไม่แพงไปกว่าราคาที่ขายในปัจจุบัน และไม่กระทบต่อผู้บริโภค น้ำตาลทรายภายในประเทศอย่างแน่นอน

โดยปัจจุบัน น้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุม ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีการกำหนดเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไว้ไม่เกิน กิโลกรัม (กก.) ละ 23.50 ซึ่งหากมีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตามกลไกตลาดโลก ก็ยังสามารถใช้มาตรการเพดานราคาน้ำตาลภายใน

ประเทศได้อยู่ โดยใช้อำนาจของ กกร. เพื่อไม่ให้มีการขายเกินราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปศึกษาวิธีการที่จะประกาศราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ โดยอาจจะออกเป็นราคาแนะนำรายเดือนแล้ว มีการหบทวนตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลก

“กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการดูแลราคาน้ำตาลทรายในประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน และไม่กระทบกับเกษตรกร โดยการดูแลราคาน้ำตาลทราย สามารถกำหนดให้น้ำตาลทรายอยู่ในรายการสินค้าควบคุมต่อไปได้ เนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ แต่การกำหนดเกณฑ์ราคา ต้องอิงตามกลไกตลาดโลก อาจจะต้องมีกลไกการออกราคาแนะนำ เพื่อให้ผู้บริโภคและพ่อค้าแม่ค้ายิบยิบ ซาบซบ ได้ทราบราคาเปลี่ยนแปลงไป” น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าว

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าวว่า ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่จะได้ประโยชน์จากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง อาจจะต้องมีการปรับลดราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวลงมาตาม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งจะมีการศึกษาโครงสร้าง

น้ำตาลทรายต่อต้านทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด อีกครั้งมาประกอบการพิจารณาต่อไป

สำหรับราคาน้ำตาลทรายในปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพดานราคาควบคุมไว้ที่ 23.50 บาทต่อกก. แต่ในตลาดมีการขายจริงที่ กก.ละ 19-20 บาท ต่ำกว่าราคาควบคุม เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ขณะนี้ยังทรงตัวอยู่ในระดับดี และมีผู้ประกอบการรายหลายแข่งขันในตลาด ขณะที่การส่งออกน้ำตาลทรายไปยังตลาดโลก ไทยส่งออกเป็นอันดับสองรองจากบราซิล

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าราคาน้ำตาลทรายขาตลาดโลกปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 14-15 บาท ขณะที่ไทยได้กำหนดราคาน้ำตาลทรายขาหน้าโรงงานไว้ที่ กก.ละ 19 บาท และน้ำตาลทรายขาบริสุทธ์ กก.ละ 20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้บวกเงินเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่ กก.ละ 5 บาท ส่วนกรณีที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เตรียมประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในปลายปีนี้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อหาแนวทางว่าจะเป็นไปได้ในรูปแบบใด แต่เชื่อว่าการลอยตัวน้ำตาลทรายครั้งนี้จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลง.